

CHÍNH SÁCH THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH

Cam kết của Rainier

Trường trung học cơ sở Rainier cam kết thực hiện mục tiêu cung cấp nền giáo dục chất lượng cho mọi trẻ em tại trường của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi muốn thiết lập quan hệ đối tác với phụ huynh và cộng đồng. Mọi người đều được hưởng lợi nếu Trường trung học cơ sở Rainier và gia đình cùng nhau thúc đẩy thành tích cao cho trẻ em của chúng tôi. Cả gia đình và Trường trung học cơ sở Rainier đều không thể tự mình thực hiện công việc này. Gia đình đóng vai trò cực kỳ quan trọng như những người thầy đầu tiên của trẻ em. Trường trung học Rainier nhận ra rằng một số học sinh có thể cần sự hỗ trợ thêm thông qua chương trình Title I để đạt được các tiêu chuẩn học tập cao của tiểu bang. Trường trung học Rainier có ý định đưa phụ huynh vào mọi khía cạnh của chương trình Title I của trường. Mục tiêu là sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình sẽ giúp tất cả học sinh thành công.



Truyền thông/Môi trường trường học

Giao tiếp là yếu tố chính trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa phụ huynh/nhà trường. RMS gửi tin nhắn qua email, điện thoại, ParentSquare và đăng thông tin chính trên trang web của trường.

Sự tham gia vào trường học

Sự tham gia của phụ huynh luôn được khuyến khích. Family Access có sẵn trực tuyến 24 giờ một ngày để kiểm tra điểm và điểm danh bằng Skyward. Các cuộc họp với giáo viên cần phải được sắp xếp trước. Nếu phụ huynh muốn làm tình nguyện, phải thực hiện kiểm tra lý lịch 24 giờ trước ngày làm tình nguyện. Gọi đến văn phòng chính để biết thêm thông tin.

Chính sách tham gia của PHỤ HUYNH & Gia đình

Trường trung học Rainier sẽ cùng phụ huynh xây dựng/sửa đổi chính sách/quy trình tham gia của phụ huynh và gia đình và phân phối cho phụ huynh của trẻ em tham gia và cung cấp chính sách/quy trình tham gia của phụ huynh và gia đình cho cộng đồng địa phương. Các hành động sẽ được thực hiện như sau:

- Các gia đình sẽ được yêu cầu đọc và cung cấp thông tin về những thay đổi trong các cuộc họp phụ huynh - giáo viên.
- Chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình sẽ được gửi vào mùa Thu/Đông theo nhiều cách khác nhau như bản cứng và ParentSquare.
- Học sinh mới và gia đình sẽ được cấp bản cứng.
- Chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình sẽ có trên trang web của trường Rainier.



Giáo dục PHỤ HUYNH

Trong suốt năm học, phụ huynh sẽ được cung cấp cơ hội tìm hiểu thêm về tiến trình học tập của con mình, các chương trình và sáng kiến của trường, Kế hoạch cải thiện trường học (SIP) của Rainier và tham gia vào các cuộc trò chuyện về con mình với các nhà giáo dục trong các buổi họp. Phụ huynh cũng có thể liên hệ với nhân viên qua email hoặc điện thoại để yêu cầu họp phụ huynh. Những cơ hội này cung cấp cho phụ huynh và nhân viên thời gian để thảo luận về cách phụ huynh có thể hỗ trợ con mình ở nhà. Thông tin về Tiêu đề I bao gồm các đề xuất để hỗ trợ con mình theo nhiều cách khác nhau sẽ có sẵn trên trang web của trường.

Học tại nhà

Chương trình Title I khuyến khích học sinh thực hành các kỹ năng của mình tại nhà với sự hỗ trợ của cha mẹ. Giáo viên giao cho học sinh các bài tập hỗ trợ chương trình giảng dạy. Có thể tìm thêm thông tin về chương trình giảng dạy trên trang web của trường và trang web của Học khu Auburn. Giáo viên có thể thông báo bài tập trên lớp/bài tập về nhà cần làm ở nhà qua email, ParentSquare hoặc Google Classroom.



Cuộc họp thường niên của Title I

RMS sẽ triệu tập một cuộc họp thường niên về Tiêu đề I vào đầu Ngày hội mở cửa, trong đó tất cả phụ huynh của trẻ em tham gia sẽ được mời và khuyến khích tham dự. Trong cuộc họp này, phụ huynh sẽ được thông báo về sự tham gia của trường mình vào Tiêu đề I và quyền của họ với tư cách là phụ huynh để tham gia.

Hiệp ước phụ huynh nhà trường

Một bản cam kết Title I được gửi về nhà cho tất cả học sinh. Vào thời điểm này, phụ huynh được yêu cầu cam kết về những cách họ có thể giúp đỡ học sinh của mình ở nhà. Trong suốt năm học, sẽ có nhiều hình thức truyền thông khác nhau được cung cấp. Bao gồm bản tin, email và tin nhắn ParentSquare.

Học tập mở rộng

Mọi cơ hội học tập mở rộng đều phụ thuộc vào nguồn tài trợ của Chương trình I. RMS sẽ cung cấp dịch vụ kèm cặp sau giờ học để giúp học sinh trong các môn học chính: toán, khoa học, nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh, nghiên cứu xã hội.